

Điều 3. — Vụ cải tạo công thương nghiệp tư doanh do một vụ trưởng phụ trách. Giúp việc vụ trưởng có một số phó vụ trưởng.

Vụ có một bộ phận làm việc tại Hà Nội và một số bộ phận làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ cụ thể và chế độ công tác của Vụ cải tạo do chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng bộ trưởng quy định.

Điều 4.— Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, các bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 1983

T.M. Hội đồng bộ trưởng

K.T. Chủ tịch

Phó chủ tịch

TỔ HỮU

CHỨC VỤ VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

CHỈ THỊ của Hội đồng bộ trưởng số 124-HĐBT ngày 7-11-1983 về đẩy mạnh công tác xây dựng chức danh đầy đủ và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước.

Tiếp tục thi hành chỉ thị số 277-TTg ngày 1-10-1980 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định số 117-HĐBT ngày 15-7-1982 và chỉ thị số 58-HĐBT ngày 13-6-1983 của Hội đồng bộ trưởng, nhằm hoàn thành việc xây dựng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng chỉ thị :

1. Thủ trưởng các Bộ, Ủy ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức; có kế hoạch cụ thể tiến hành từ nay đến tháng 12 năm 1983 gửi Văn phòng Hội đồng bộ trưởng và Bộ Lao động; hàng tháng phải báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Hội đồng bộ trưởng và Bộ Lao động.

2. Hội đồng bộ trưởng ủy nhiệm bộ trưởng Bộ Lao động duyệt và ban hành chức danh đầy đủ trên cơ sở phối hợp với các ban có liên quan của Trung ương Đảng, tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ, Ban tổ chức của Chính phủ và Bộ chủ quản bàn bạc thống nhất.

3. Việc phân cấp về tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức như sau :
— Tiêu chuẩn từ vụ trưởng đến thứ trưởng và tương đương do Bộ chủ quản dự thảo. Bộ Lao động chủ trì phối hợp với Ban tổ chức trung ương, các ban khác của trung ương Đảng có liên quan, Ban tổ chức của Chính phủ và tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ nghiên cứu thẩm tra. Sau đó, bộ trưởng Bộ Lao động trình Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng duyệt và ban hành.

— Tiêu chuẩn từ nhân viên, cán sự, chuyên viên đến phó vụ trưởng và tương đương do Bộ chủ quản dự thảo, Bộ Lao động chủ trì phối hợp với các ban của Trung ương Đảng; Ban tổ chức của Chính phủ, tiêu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ nghiên cứu thẩm tra. Sau đó bộ trưởng Bộ Lao động duyệt và ban hành.

— Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương hướng dẫn áp dụng các chức danh gốc, chức danh đầy đủ và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức cho cơ quan, đơn vị thuộc địa phương. Trường hợp có chức danh đầy đủ và tiêu chuẩn nghiệp vụ không thể vận dụng được thì Ủy ban nhân dân có trách nhiệm dự thảo văn bản gửi về Bộ Lao động. Trên cơ sở lấy ý kiến các cơ quan có liên quan thông qua, bộ trưởng Bộ Lao động duyệt và ban hành.

4. Bộ Lao động chủ trì phối hợp cùng tiêu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ, các ban có liên quan của Trung ương Đảng, Ban tổ chức của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng công đoàn nghiên cứu các chính sách, chế độ về áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức, chính sách tiền lương và chính sách đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm phục vụ việc áp dụng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức, trình Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng trong quý IV năm 1983.

5. Cần tiến hành sớm một bước để rút kinh nghiệm tại các đơn vị:

- Tổng cục Bưu điện;
- Bộ Lao động;
- Thành phố Hải Phòng;
- Tỉnh Quảng Nam — Đà Nẵng.

Tiêu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ cùng các Bộ liên quan có trách nhiệm cử cán bộ phối hợp với thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Nam — Đà Nẵng.

6. Cần tăng cường và chấn chỉnh ngay bộ phận chỉ đạo nghiên cứu về chức danh, tiêu chuẩn ở các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và ở Bộ Lao động để đủ sức hướng dẫn về nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai đúng tiến độ.

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 1983

T.M. Hội đồng bộ trưởng

K. T. Chủ tịch

Phó chủ tịch

TỔ HỮU

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

NGHỊ QUYẾT của Hội đồng bộ trưởng số 138-HĐBT ngày 19-11-1983 về cải tiến chế độ phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương.

Chế độ phân cấp quản lý ngân sách ban hành từ năm 1967 đã có tác dụng nhất định trong việc đề cao trách nhiệm và phát huy quyền chủ động của địa phương trong